



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 27 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,702 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,139,571 ราย รักษาหายเพิ่ม 20,163 ราย รักษาหายสะสม 943,784 ราย ยังรักษาอยู่ 185,200 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 273 ราย เสียชีวิตสะสม 10,587 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 29,504,769 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 216,161,806 ราย เสียชีวิต 4,497,680 ราย รักษาหาย 193,147,818 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เตรียมส่งวัคซีนจีนล็อตแรกไปประเทศโครงการโคแวกซ์ **อังกฤษ** ประกาศให้ไทยเป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงโควิด จำกัดสิทธิ์-เดินทางเข้าประเทศต้องกักตัว **ตุรกี** เริ่มทดลองฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่พัฒนาขึ้นเองให้อาสาสมัคร **ออสเตรเลีย** ป่วยโควิด 19 เพิ่มทะลุ 1,000 รายครั้งแรก ขณะที่อนุมัติฉีดวัคซีนต้านโควิดให้เด็ก 12 ปีขึ้นไป ขณะเจาะบาดรอบสาม **ญี่ปุ่น** เตรียมใช้ทุนสำรอง 1.4 ล้านล้านเยน ซื้อวัคซีน-ยาต้านโควิด

ประเด็นสำคัญ

1. ศบค.คลายล็อกมาตรการเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, thestandard, thebangkokinsight, INN, TNN, ch7, voicetv, thenation, js100)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายนโยบายมาตรการจังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย 1.ร้านอาหารที่เปิดแอร์ นั่งในร้านได้ 50% 2.ร้านอาหารที่ไม่เปิดแอร์ ให้นั่งได้ 75 % โดยลูกค้าต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึง 2 ชั้น ส่วนร้านเสริมสวยเปิดได้ตามปกติแต่นวดได้เฉพาะฝ่าเท้า สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกายเปิดได้ตามปกติ โดยประชาชนยังต้องทำมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล นอกจากนี้เปิดให้เดินทางโดยเครื่องบินและเดินทางข้ามจังหวัดได้สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นเท่านั้น และยังคงเคอร์ฟิวเวลา 21.00-04.00 น. มีผลบังคับใช้ 1 ก.ย. นี้ เป็นต้นไป

2. การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ประชาชาติ, acnews, thailandplus

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.ตราด เพื่อติดตามการจัดการจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในกลุ่ม 608 พร้อมเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก โดยให้จัดบริการใน รพ.สต.หน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) รวมถึงฉีดที่บ้านของผู้ป่วยติดเตียง โดยตั้งเป้าหมายให้ได้ร้อยละ 50 ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้ และเตรียมแผนการฉีดให้กับประชาชนกลุ่มอื่นต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ

-ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด19 มีการเสนอเรื่อง การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด 19 ต่อจากสหภาพยุโรป การซื้อขายต้องผ่านคณะกรรมการอำนวยการของ EU โดยวัคซีนจะถูกจัดส่งตรงจากบริษัทผู้ผลิต ไม่ใช่การส่งวัคซีนที่มีอยู่แล้วในประเทศสมาชิก ซึ่งราคาขายเป็นราคาที่ผู้ผลิตวัคซีนได้ตกลงทำสัญญาไว้กับสหภาพยุโรป โดยไม่คิดกำไรใด ๆ แต่ราคาอาจจะสูงกว่าราคาวัคซีนที่ประเทศกำลังพัฒนาเคยซื้อ วัคซีน AZ ราคา/โดส ไม่เกิน \$5 จำนวน 2 ล้านโดส/เดือน (ก.ย.-ธ.ค.64 เป็นเวลา 4 เดือน) วัคซีน ไฟเซอร์/BioNTech ราคา/โดส 16 Euro (ประมาณ \$18) จำนวน 2.5-3 ล้านโดส/เดือน (ก.ย.-ธ.ค.64 เป็นเวลา 4 เดือน)

3. ยื่นหนังสือขอให้ฉีดวัคซีนคนท้อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, nationtv, springnews)

-สหภาพแรงงานย่านรังสิตจับมือภาคีเครือข่าย ยื่น 4 ข้อเสนอต่อ สร. เพื่อขอให้มีมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ติดโควิด 19 และให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด คือ 1.ขอให้รพ.ที่รับฝากครรภ์ ไม่ปฏิเสธทำคลอด-รักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโควิด 19 2.เร่งฉีดวัคซีนให้หญิงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปให้ครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนไม่ถึง 3% ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตในหญิงตั้งครรภ์สูงถึง 2.5 3. จัดนักสังคมสงเคราะห์ประเมินเยียวยาในกรณีเสียชีวิต 4. สร.ต้องเชื่อมต่อกับโรงงานต่างๆ ให้บริษัทฯ ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับคนงานต่อเนื่องเพื่อแยกผู้ติดเชื้อฯ ให้แต่ละสถานประกอบการมี Factory isolation โดยนพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สร. ได้เป็นตัวแทนรับหนังสือดังกล่าว ข้อเสนอพร้อมระบุว่า เห็นด้วยทุกข้อเสนอ ซึ่งทาง สร. ได้มีการดำเนินการเร่งฉีดวัคซีนหญิงตั้งครรภ์และการรักษาด้วยยาแรมเดซิเวียร์ที่เบื้องต้น รพ. โหนดที่รับฝากครรภ์ต้องรับคลอด ห้ามปฏิเสธทุกกรณี

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, thailandplus ,thaigov) ที่วีช่อง 9, TNN, ThaiPBS

-โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เชิญชวนหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ลดป่วยรุนแรง ลดเสียชีวิต ย้ำสถานพยาบาลปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อทุกราย หากพบการปฏิเสธ แจ้งสายด่วนกรม สบส. 1426 สำหรับสถานประกอบการ/โรงงาน ได้มีการออกแนวทางป้องกันควบคุมโรค และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี คกก.โรคติดต่อจังหวัดบริหารจัดการและให้การดูแลช่วยเหลือ พร้อมเสนอให้หญิงตั้งครรภ์ทำงานที่บ้าน 100%

4. การจัดซื้อ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, , mcoT, INN, newtv, mcoT, TNN, thejournalistclub, thailandplus, pptvhd36) ที่วีช่อง 7, TNN, ThaiPBS

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อ.ก. เผยว่า อ.ก. เตรียมลงนามสัญญาซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด วันที่ 30 ส.ค.นี้ พร้อมยืนยัน ไม่ได้ลดสเปค แต่จัดซื้อตาม Spec ที่ สบส.กำหนด ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าให้จัดซื้อแบบ Self Test /Home use ไม่ใช่ Professional Use อีกทั้งยังระบุให้จัดซื้อตามมาตรฐาน อย. ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นมาตรฐาน WHO อย่างไรก็ตาม จะมีกระบวนการตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับ ก่อนส่งให้หน่วยบริการ จนถึงตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพของ ATK ภายหลังจากการส่งมอบด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ch7, isranews)

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ทำจดหมายถึงนายกฯ ขอให้พิจารณาเอกสารวิชาการเพื่อประกอบการตัดสินใจที่รอบคอบในการอนุมัติชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชิ้น โดยอ้างถึงนพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ม.เชียงใหม่ ที่ให้ความเห็นจากงานวิจัยของเยอรมันในการ test ทั้ง 32 ยี่ห้อ พบว่า ATK เลือ่มี่มีความไวในการตรวจพบเชื้อน้อยกว่า อีก 31 ยี่ห้อ ทั้งยังจะเสนอให้เปลี่ยนใจสั่งซื้อ ATK

5. โครงการหมอริทช่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @chamnanj ทวิตอ้างถึง ทวิตของหมอริท @MhorRitz เกี่ยวกับการจัดทำโครงการหมอริทช่วยโควิด ว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงที่ละประเด็น เรื่องใดจริงก็ยอมรับและแก้ไข เรื่องใดมีข้อมูลคลาดเคลื่อนนำมาแสดง และส่งโดยตรงไปที่หมอริทจะได้ช่วยกันทำความเข้าใจ มองอนาคตร่วมกันในเส้นทางเดียวกัน

-โดย @MhorRitz ได้ชี้แจงว่า 1. หมอริทช่วยโควิดเป็นโครงการอาสา ไม่ได้รับเงินจากรัฐ แต่เรียกร้องให้รัฐดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึง เมื่อทั่วถึงจะหยุด 2. หมอริทช่วยโควิด รับเคสใหม่ได้เฉลี่ย 200 เคส/หน่วย/วัน แต่รัฐรับเคสใหม่ได้ 9 เคส/หน่วย/วัน ถ้าลดการทำงานไม่จำเป็นบางอย่างลง จะทำให้รับเคสได้มากขึ้น 3. คนไข้ที่ติดต่อผ่านช่องทางรัฐ รอการรักษาานาน ตั้งแต่ 3-14 วัน จนหายแล้ว 4. รัฐมีหน่วยจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นคอร์ส 3-5 วัน ไม่ดูแลเคสต่อให้ครบ 14 วัน สุดท้ายคนไข้ตกเป็นภาระของหน่วยงานนอกที่เข้าช่วยเหลือ 5. ตรวจ ATK บอกให้เข้าระบบ HI ได้ แต่ถ้าอาการแยลง ต้องการเตียง ที่บอกเข้า รพ.ได้เลย ในความเป็นจริง รพ.ไหนรับบ้าง สุดท้ายก็รอ PCR กันหมด จะตายแล้วยังรอ PCR เพราะ รพ.มีปัญหาการเบิกไหม ขอคำสั่งเด็ดขาดและชัดเจน 6. มีฐานข้อมูลดูแลคนไข้ซ้ำซ้อนกันใหม่ 1 คนใช้ต่อ 1 การดูแลก็เพียงพอ 7.ระบบจัดหาเตียงหลังที่มอาสาช่วยดูแล HI แล้วให้ส่งทางไหน ไปที่ไหน เบอร์กลางโทรติดจริงหรือไม่ 8. หน่วยงานไหนดูแลเรื่องออกซิเจนที่บ้าน มีแต่ขอความช่วยเหลือที่อาสาด้วยกัน 9. การประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจ เพียงพอไหม (กักตัวครบ 14 วัน ไม่ต้องตรวจซ้ำไปทำงานได้เลย / คนไข้ไม่ต้อง x-ray ปอดทุกคน / ยาฟาวิ กินตาข้อบ่งชี้ 10. ภาคแรงงาน นายจ้าง ยังต้องการใบรับรองแพทย์เสมอ มีระบบให้ไหม แค่มอมาช่วยตรวจยังไม่พอ ต้องแบ่งหมอช่วยเขียนใบรับรองแพทย์อีก ไม่นั่น

6. ภูเก็ตยอดติดเชื้อพุ่งแม้ฉีดวัคซีนสองเข็มแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-นพ.กัศักดิ์ กุ้เกียรติกุล นพ.สสจ.ภูเก็ต ระบุ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และส่วนใหญ่จะได้รับการฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้ว โดยการติดเชื้อมาจากสามคลื่นเตอร์ ภาคการประมง ก่อสร้าง และแพปลา คาดว่าผู้ติดเชื้อจากนี้จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกอย่างน้อยสองสัปดาห์ ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวเรียกร้องให้รัฐบาล จัดวัคซีนเพิ่มให้กับชาวภูเก็ตเป็นเข็มที่สามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงไฮซีซั่น

7. เร่งเบิกจ่ายค่าเสียหายโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติ, สำนักข่าวไทย, infoquest, thaigov, thailandplus,)

-นพ.ธงชัย กิริติพัฒน์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยภายในเดือน ต.ค. นี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอให้แจ้งมายังส่วนกลางเพื่อจัดสรรเพิ่มเติม และขอให้ผู้บริหาร รพ. ดูแลเรื่องขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เหมาะสม โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามลักษณะงาน ตามระเบียบ และเป็นธรรม โดยต้องปฏิบัติตามวันละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อผลัด ส่วนกรณีปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ให้นำค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ซึ่งทุกวิชาชีพจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน

8. เอกชนแนะใช้ Digital Health Pass คุมเปิดเมือง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นายภคินท์ สารสิน ประธานอาวุโสหอการค้าไทย กล่าวว่า คณะทำงานจัดทำข้อเสนอ “เปิดเมืองปลอดภัย” โดยหากเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำให้ผ่อนคลายเป็นได้ แต่หากเป็นกิจการที่เสี่ยงสูงยังต้องปิดต่อไปก่อน ส่วนกิจการที่เสี่ยงปานกลางต้องมีมาตรการเพิ่มเติมทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ โดยใช้ระบบ Digital Health Pass มาช่วยควบคุมการเปิดดำเนินการ โดยระบบนี้จะตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน หรือผลทดสอบ Rapid Test ของประชาชน เชื่อมฐานข้อมูลกับ สส. หรือหมอพร้อม เพื่อยืนยันผลและคัดแยกได้ว่าประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการหรือเข้าไปในสถานที่นั้นได้ ภาคเอกชนเห็นตรงกันว่า เราต้องใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ซึ่งพร้อมร่วมจัดทำมาตรฐานกระบวนการป้องกันให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้

9. พ่อลูกติดโควิดหนีออกจาก รพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

-นายพงษ์พิพัฒน์ ทับแกม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ไทรมา อ.เมือง จ.นนทบุรี เผยว่า มีลูกบ้าน 2 ราย เป็นพ่อลูกกัน ติดเชื้อโควิด หลบหนีจากรพ.สนามบุษราคัม มาซ่อนตัวอยู่ในบ้านของตนเอง จึงแจ้งจนท.สาธารณสุขและจนท.ตำรวจ เข้าตรวจสอบ พบอยู่ในสภาพเมาสุราพูดจาไม่รู้เรื่อง

10. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไขว้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายชญาทศ แจ่มแจ่มจันทร์ อายุ 22 ปีระบู่ ไปฉีดวัคซีนเข็ม 2 ที่ รพ.ศรีบรรพต เมื่อ 26 ส.ค. ผ่านไป 10 ชม. เกิดอาการช็อกและหมดสติ จึงรีบพาส่ง รพ.ศรีบรรพต แต่สุดท้ายเสียชีวิต ครอบครัวเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากแพ้วัคซีน พร้อมยืนยันว่าผู้ตายไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้านสสจ.พัทลุง ได้จัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนการเสียชีวิตเป็นการเร่งด่วนแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-จ.ศรีสะเกษ นายกิตตินันท์ หรือครูเต๋า ศิลวงษ์ ครูนาฏศิลป์ชื่อดัง ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย เสียชีวิตหลังไปฉีดวัคซีนโดยเข็มแรกเป็นซิโนแวค เข็มสองเป็นแอสตราเซนเนกา มีโรคประจำตัวคือ ความดัน เบาหวาน และโรคไต

11. จัดระเบียบรพ.สนามสมุทรปราการรวมใจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-พันเอก ประเทือง แก้วทวย รองผู้บัญชาการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.สมุทรปราการ นำกำลังจนท.พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตำรวจ สภ.บางพลี เข้าการตรวจค้นจัดระเบียบภายใน รพ.สนามสมุทรปราการรวมใจ เนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาหลายประการทั้งเช็กส์หมู-สวิงกิ้ง-เสพยา มั่วสุ่ม

12. คลัสเตอร์ใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (sanook)

-คกก.โรคติดต่อ จ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงคลัสเตอร์ที่นำจับตาในพื้นที่ จำนวน 11 คลัสเตอร์ ซึ่งยังมีการระบาดขยายวงกว้าง อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรงงานแปรรูปไถยังพบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี คนงานติดโควิดหลังไปรักษาไส้ตั้งที่ รพ. ล่าสุดทั้งวัดติดเชื้อ 54 คน

-จ.อุตรดิตถ์ พบคลัสเตอร์โตะสนุกเกอร์ ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ติดเชื้อแล้ว 38 ราย เสียสูงรอผลตรวจอีกกว่า 96 ราย

-จ.น่าน พบคลัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลซึ่ง มีเด็กติดเชื้อจากผู้ดูแลแล้วลามไปยังผู้ปกครอง คนในครอบครัว รวม 36 ราย เป็นเด็กเล็ก 14 ราย มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นลามไปหมู่บ้านใกล้เคียง

ประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews

-รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานท์ นายกสภาเภสัชกรรม และบอร์ด สปสช. เผยประชาชนที่จะได้รับชุดตรวจ ATK จะต้องเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยจะเตรียมการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงสอบถามใหม่ไลน์ ให้ประชาชนได้ทำผ่านแอปฯ เป๋าตัง หากได้รับผลการประเมินมีความเสี่ยง สามารถเลือกจุดรับชุดตรวจได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน เมื่อตรวจหาเชื้อแล้วพบผลเป็นบวก เภสัชกรชุมชนจะประเมินอาการว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียว สีเหลือง หรือสีแดง และส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก.การต่างประเทศ กล่าวถึงรายละเอียดหลังรัฐบาลสหราชอาณาจักรปรับสถานะของไทยให้อยู่ในระดับกลุ่มสีแดง หรือ เรดลิสต์ (Red List) ว่า เรื่องดังกล่าวส่งผลให้ผู้ที่ไม่มียีนพันัก หรือนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางจากไทยหรือผ่านไทยในรอบ 10 วันที่ผ่านมา จะไม่สามารถเดินทางเข้าสู่สหราชอาณาจักรได้ ขณะที่ผู้มีถิ่นพำนักคือผู้ที่ไปศึกษาต่อหรือทำงาน ยังสามารถเดินทางเข้าสู่สหราชอาณาจักรได้ แต่ต้องกักตัวในโรงแรมที่กำหนด 10 วัน จะมีค่าใช้จ่าย รวมค่าที่พัก อาหารและการตรวจหาเชื้อภาคบังคับ 2 ครั้ง ประมาณรายละ 89,000-135,000 บาท

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p style="text-align: center;">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>สธ.สร้างยูว อสม. ดูแลสุขภาพในชุมชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, สวท.</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช. สธ.เผยถึงแนวคิดพัฒนาอาสาสมัคร (ยูว อสม.) เป็นปีแรกทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาทั้งระบบออนไลน์และออนไซต์ ที่สมัครใจเป็นนักสื่อสารสุขภาพ นวัตกรรมด้านสุขภาพ และผู้นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเป็นยูวอสม.แล้ว 7,136 คน พร้อมกันนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ ยูวอสม. ตั้งเป้าปี 2565 สร้างพื้นที่ต้นแบบ 10 จังหวัด เยาวชนที่สนใจลงทะเบียน เป็น ยูวอสม.ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://gen-hed.com , เพจFace book ยูวอสม.http://www.facebook.com/GenhealthTH, และเว็บไซต์อาสาสมัครสาธารณสุข http://sites.google.com/view/gen-h</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรม สบส. ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ 2 หลักสูตรเพื่อพัฒนา ยูว อสม. ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐาน 12 เรื่อง และหลักสูตรพัฒนา 2 หลักสูตรย่อย เน้นเสริมทักษะด้านต่างๆ โดยได้เปิดให้เยาวชนที่สนใจลงทะเบียนเป็น ยูว อสม. ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ทั้งนี้ในปี 65 สร้าง ยูว อสม. สร้างพื้นที่ต้นแบบ 10 จังหวัด และเตรียมกำหนดวันยูว อสม. ด้วย</p> <p>แนะวิธีกำจัดเชื้อราให้ถูกวิธี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, js100, sondhitalk, Chiangmainews, mcot, thailandplus</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือน ประชาชนที่สวมเสื้อผ้า/หน้ากากผ้าเปียกชื้นจากฝนตก อาจทำให้เกิดเชื้อรา เมื่อกลับถึงบ้านแล้ว ควรนำเสื้อผ้าที่เปียกไปแขวนผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้า ซึ่งการทำมาสะอาดเสื้อผ้าที่กำจัดเชื้อรา มี 2 วิธีคือ 1. ซักตามปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดนาน 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 2. แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 5-15 นาที แล้วซักตามปกติ สำหรับการทำความสะอาดเชื้อราในบ้าน ให้ใช้กระดาษพรมน้ำเล็กน้อยเช็ดก่อน 1 รอบ จากนั้นเช็ดตามด้วยกระดาษที่ชุบน้ำสบู่ ก่อนจะเช็ดทำความสะอาดครั้งสุดท้ายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยการเช็ดทุกครั้งต้องถูไปทางเดียวกัน และกำจัดขยะเชื้อราในถุงที่มีซิติก</p> <p>พัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือ ป้องกัน “โรคเอ็นซีดี”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือหนุนผู้นำท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นนำไปใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคเอ็นซีดี โดยเฉพาะ 5 โรค คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2562 มีผู้เสียชีวิตรวมประมาณ 8 หมื่นราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวอีกประมาณ 4 ล้านราย ขณะนี้จัดทำร่างหลักสูตรภาคทฤษฎีแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทดลองภาคปฏิบัติ คาดสมบูรณ์แบบและประกาศใช้ปลายปีนี้</p> <p>ขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติ, thailandplus)</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผย กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพร และกัญชา” ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว อย. เตรียมขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพร และกัญชา เน้นกลุ่มเป้าหมายคนรักการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ฟื้นตัว และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก</p> <p>ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.สุดสัปดาห์ 360 องศา</p> <p>-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “New Normal Medical Science for Thai Health and Economics : วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย” โดยในปีนี้มีนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมส่งผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 193 เรื่อง มีผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล จำนวน 16 เรื่อง</p> <p>ทลายโรงงานผลิตยาฟ้าทะลายโจรปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (นสพ.แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ทีวีทุกช่อง</p> <p>-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รักษาการรองเลขาธิการ อย. และตำรวจ บก.ปคบ. ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการ กรณีตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตยาฟ้าทะลายโจรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจยึดของกลางมูลค่ากว่า 1,100,000 บาท เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่า ได้สั่งซื้อยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก จากผู้ขายรายหนึ่งอ้างตัวเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางและ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาหารเสริม ย่านคลองสามวา กรุงเทพฯ และได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ผลิตยาฟ้าทะลายโจร ทั้งนี้ ขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรทางออนไลน์ เพราะไม่สามารถเห็นสินค้าจริงก่อนซื้อ</p>	
<p>ภาวะคอมพิวเตอร์ วิชั่น ซินโดรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า การทำงานแบบเวิร์ก ฟรอม โฮม มีผลให้ชีวิตส่วนตัว อาจจะทำให้ต้องใช้สายตาในการจ้องหน้าจอมอนิเตอร์เป็นเวลานาน หากไม่แบ่งเวลาการทำงานให้เหมาะสมอาจส่งผลต่อสุขภาพดวงตาได้ และอาจอยู่ในกลุ่มอาการที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์ วิชั่น ซินโดรม</p> <p>-พญ.กนกทิพย์ มั่นดีโชติ นายแพทย์ชำนาญการ แนะนำวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงภาวะคอมพิวเตอร์ วิชั่น ซินโดรม ได้แก่ 1.กะพริบตาให้บ่อยขึ้นการนั่งจ้องหน้าจอนานๆ หรือใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตา 2.ปรับความสว่างในห้องทำงานและหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม 3.พักสายตาทุกๆ ชั่วโมง ยืดหลัก "20-20-20" คือ การละสายตาจากหน้าจอและมองออกไปไกลระยะ 20 ฟุต ทุกๆ 20 นาที เป็นเวลา 20 วินาทีต่อครั้ง 4.ปรับระดับการมองจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม และ 5.สวมแว่นแก้ไขสายตาที่เหมาะสม</p>	
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่งโรคไขสุขภาพ</p> <p>-นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนภัยประชาชนระวังโรคไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ประกอบกับช่วงนี้ประชาชนอยู่บ้านเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงเพิ่มความเสี่ยงในการป่วยด้วยโรคเลือดออก ขอให้สังเกตอาการป่วยคนในบ้าน หากมีไข้สูงลอยเกิน 2 วัน เช็ดตัว หรือกินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดลง ขอให้คิดว่าอาจป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์หรือสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วน 1422 เรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ การใช้ยาลดไข้ ขอให้ใช้ยาพาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพรินและไอบูโพรเฟนอย่างเด็ดขาด</p>	
<p>ภาวะเส้นเลือดสมองโป่งพอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า เส้นเลือดสมองโป่งพองเป็นภาวะของผนังหลอดเลือด อ่อนแรงลงจึงเกิดอาการโป่งพอง เกิดได้ทั้งหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำ เมื่อเส้นเลือดโป่งพองถึงจุดหนึ่งก็จะมีการแตก ซึ่งทำให้เกิดภาวะเลือดออกในช่องใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็คนอยด์ เป็นอันตรายถึงพิการหรือนำไปสู่การเสียชีวิตได้</p> <p>-นพ.ธนิชทร เวชชากินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า เส้นเลือดสมองโป่งพอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.เส้นเลือดสมองโป่งพองแบบยังไม่แตก อาจทำให้เกิดอาการชักหรืออ่อนแรงได้ 2.เส้นเลือดสมองโป่งพองแบบแตกแล้ว ถ้าร่างกายหยุดเลือดไม่ได้ ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตทันที ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ และปัจจัยต่างๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบทั้งร่างกาย แนะนำว่าถ้ามีอาการผิดปกติ หรือปวดศีรษะอย่างรุนแรงที่สุด อียรอเข้าควรรีบมาพบแพทย์โดยทันที</p>	
<p>บุกจับครีมเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. และ ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รักษาการแทนรองเลขาธิการ อย. พร้อมด้วย พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบ.ช.สอท. แถลงผลปฏิบัติการ การจับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางโดยไม่ได้รับอนุญาต แบรินด์ ดีเอ็นเอ ออรา ไวท์ บอดี โลชั่น จำหน่ายทางสื่อออนไลน์ อ้างสรรพคุณเกินจริง เบื้องต้นพบว่า เครื่องสำอางดังกล่าวได้ยกเลิกเลขที่ใบรับจดแจ้งแล้ว จึงได้ตรวจยึดรวมถึงของกลางอื่นๆ รวมมูลค่ากว่าสามแสนบาท พร้อมนำตัวอย่างส่งตรวจหาสารต้องห้าม ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	